

การแข่งขัน แลมโบร์กินี บลอนด์แปง ซูเปอร์ โทรฟิโอ เอเชีย 2016 ครั้งแรกในประเทศไทย



กรุงเทพฯ – คุณวิทวัส ชินบารมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิซ คาร์ กรุ๊ป จำกัด (ที่ 1 จากขวา) ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์แลมโบร์กินีอย่างเป็นทางการ เพียงรายเดียวในประเทศไทย พร้อมด้วย แอนเดรีย บัลดี ผู้จัดการทั่วไป ออโตโมบิลิส แลมโบร์กินีเอเชีย แปซิฟิก (ที่ 3 จากขวา) ร่วมงาน รายการแข่งขันรถยนต์ระดับโลก แลมโบร์กินี บลอนด์แปง ซูเปอร์ โทรฟิโอ เอเชีย 2016 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

การแข่งขัน แลมโบร์กินี บลอนด์แปง ซูเปอร์ โทรฟิโอ เอเชีย 2016 จัดขึ้นเป็นซีซั่นที่ 5 ในปีนี้ นับเป็นรายการแข่งขันที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยมีการเปิดตัวแลมโบร์กินี สุราคาน แอลพี 620-2 ซูเปอร์ โทรฟิโอ คู่สนามแข่งในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างกระแสความสนใจอย่างล้นหลามทั้งในหมู่นักแข่งหน้าใหม่และนักแข่งชั้นนำ การแข่งขันในแต่ละปี นอกจากผู้เข้าแข่งขันรายเดิมแล้ว ยังมีผู้สมัครหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักขับหน้าใหม่จำนวนมากจากประเทศจีนที่มาร่วมชิงชัยความเป็นหนึ่งในการแข่งขันสุดท้าทายกับเหล่านักแข่งฝีมือเยี่ยมจาก 8 ประเทศทั่วเอเชีย

สำหรับผลการแข่งขัน ซึ่งแข่งขันกัน 2 เรซ มีนักขับไทยลงแข่งขัน 3 คน ได้แก่ ศุภชัย วีรพรพงศ์ จาก สยาม แก๊ส เรซซิ่ง ทีม หมายเลข 71, เมฆสิทธิ วีระประสุ หมายเลข 9 และ เพ็ญ หงษ์ปาน หมายเลข 58 ผลการแข่งขัน เรซแรกในวันเสาร์ปรากฏว่า ศุภชัย ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ควบรถแข่งเข้าป้ายในอันดับ 7 แต่เพียงพอที่จะทำให้คว้าแชมป์ในรุ่น อเมเจอร์ (AM) ในบ้านเกิดได้สำเร็จ ส่วน เมฆสิทธิ และเพ็ญ ไม่จบการแข่งขัน ขณะที่เรซ 2 ซึ่งมีขึ้นในวันอาทิตย์ ศุภชัย ยังทำผลงานได้ดี คว้าอันดับ 3 ในรุ่น อเมเจอร์ (AM)

แลมโบร์กินี สุราคาน ซูเปอร์ โทรฟิโอ ใช้นวัตกรรมเครื่องยนต์หัวฉีดไตรีคอินเจคชั่น V10 เช่นเดียวกับรุ่นขับซีทั่วไป ซึ่งจัดสรรพลังงานโดยอุปกรณ์หน่วยควบคุมของ Motec ซึ่งให้กำลังสูงสุดถึง 620 แรงม้า โดยตัวโครงเป็นวัสดุไฮบริดผสมคาร์บอนอะลูมิเนียม ซึ่งถูกออกแบบในรูปทรงเรขาคณิตโฉมใหม่ เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับติดตั้งหม้อน้ำรุ่นใหม่ในส่วนหน้ารถและกระปุกเกียร์สเป็ครถแข่งในส่วนท้ายให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ยานยนต์มีรูปทรงถูกต้องตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่ดียิ่ง

รายการเอเชียซีรีส์ 2016 มีการแข่งขันทั้งหมด 12 รอบ จัดในวันเสาร์และอาทิตย์รวม 6 สัปดาห์ โดยตระเวนจัดตามสนามแข่งมอเตอร์สปอร์ตชั้นนำในหลายประเทศ โดยการแข่งขัน 5 รายการแรกจัดตามสนามแข่งขันที่ดีที่สุด

เอเชีย ส่วนรายการที่ 6 และ 2 รายการสุดท้ายของซีซั่นกำหนดจัดที่สนามเชอร์กิต ริคาร์โด ทอร์โม เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน ซึ่งหลังจากบทสรุปการแข่งขันในเอเชีย ทั้งรายการ Super Trofeo ของเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ จะเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรอบสุดท้าย เพื่อทำทายนักแข่งจากทุกประเทศให้มาช่วงชิงอันดับหนึ่งบนโพเดียมระดับโลก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท นิช คาร์ กรุ๊ป จำกัด สามารถติดต่อ ที่ โทร 02-321-1111 โดยโซว์รูมเปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น. หรือเยี่ยมชม <https://www.facebook.com/nichecars/>